

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ HĐND TỈNH TÂY NINH – KHÓA XI (2021-2026)

Ứng Cử Viên: Bùi Phước Hòa Sinh ngày: 20/06/1988

Đơn Vị: Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

Kính thưa toàn thể Cô, Bác, Anh, Chị cử tri!

Tôi tên: Bùi Phước Hòa, Tên thường gọi là Mai Ca. Sinh năm: 1988; Hiện đang là Giám Đốc Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ Thuật Tỉnh Tây Ninh.

Được giới thiệu để chọn vào danh sách ứng cử HĐND tỉnh Tây Ninh, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn cho bản thân Tôi. Nhận thức rõ trách nhiệm của một đại biểu HĐND và hiểu được nguyện vọng của cử tri đối với các đại biểu, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu Tôi làm đại biểu HĐND nhiệm kỳ này tôi sẽ chú trọng và làm tốt các vấn đề sau:

1. Về Vấn đề Công tác nhân đạo, xã hội: Với tư cách lãnh đạo một Doanh nghiệp. Trong 20 năm kinh doanh, Doanh nghiệp của chúng tôi luôn quan niệm và đặt phương châm: Kinh doanh gắn liền với công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Tôi đã và sẽ tiếp tục dành ngày càng nhiều hơn kinh phí trong khoản lợi nhuận của công ty, hàng năm làm công tác nhân đạo cho địa phương.

2. Tư vấn pháp luật: Tôi có năm năm công tác xét xử dưới tư cách là Hội thẩm của Tòa Án Nhân Dân, có kiến thức chuyên môn về Luật. Tôi không làm việc như cán bộ hành chính, nên mọi thời gian đều có thể linh hoạt tiếp nhận ý kiến của cử tri. Ngoài ra, là một người trẻ, nhiệt tình, muốn cống hiến, giúp đỡ. Tôi muốn liên hệ chặt chẽ với cử tri, Tôi tiếp xúc thường xuyên với quý vị không chỉ trong các đợt tiếp xúc thường niên mà Tôi còn có nhiều kênh thông tin: Email, Facebook, Điện thoại, tại phòng làm việc của Tôi ở công ty... Tôi sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, có thể tư vấn giúp Cô, Bác có định hướng giải quyết vấn đề theo đúng luật, tránh thua thiệt.

Với thế mạnh của một doanh nhân là Tôi luôn có cách giải quyết vấn đề, linh hoạt ứng phó với từng trường hợp. Vì vậy, Tôi tin mình sẽ trở thành cầu nối giữa dân và chính quyền, có thể đưa ra những phương cách dung hòa lợi ích các bên với mong muốn là những quyền và lợi ích hợp pháp của Cô, Bác, Anh Chị cử tri được giải quyết đến nơi đến chốn.

Là đại biểu ngoài Đảng, không phải là cán bộ quản lý, lãnh đạo trong nhà nước. Tôi tự thấy Tôi sẽ làm tốt và phù hợp với vai trò Giám sát công tác thực hiện pháp luật của Nhà nước. Ý chí của Tôi đích thực là của một người dân, đặc biệt đồng cảm với nông dân, công nhân, tiểu thương vì đó là ngành nghề của Tôi. Vì vậy, những quyết định của Tôi trong các việc lớn, nhỏ của HĐND sẽ nghiêng hoàn toàn về lợi ích tối đa cho dân, cho sự công bằng và

đấu tranh chống bất bình đẳng, tham nhũng, lãng phí... Bản thân Tôi xin hứa, sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày một hoàn thiện bản thân. Bằng tình cảm của một DN, là người con, người cháu tại địa phương mình, Tôi tin mình có khả năng thông cảm, chia sẻ với Cô, Bác cử tri những chuyện mà Tôi cho rằng sâu sát nhất, nhỏ nhặt nhất.

Tôi mong Cô, Bác, Anh, chị cử tri sẽ ủng hộ, bầu phiếu cho Tôi để Tôi có thể trở thành người đại diện tích cực, gần gũi của Cô, Bác, Anh, Chị. Cho Tôi cơ hội để thực hiện những mong muốn, kế hoạch trong chương trình hành động mà Tôi vừa nêu trên.

Xin chào và gửi lời chúc toàn thể quý vị Sức khỏe, thành đạt ./.

Tây Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2021

Người viết



Bùi Phước Hòa